

คำแถลงการณ์ว่าด้วยความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน  
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“กรุงศรีกรุ๊ป”) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบของประเทศไทย (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) มีหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการ “การธนาคารอย่างยั่งยืน” ซึ่งไม่เพียงครอบคลุมเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน หากยังคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

การปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์จึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกรุงศรีกรุ๊ป ที่มุ่งมั่นจัดประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมกับความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าที่ให้บริการทางการเงินและลงทุนผ่านกรุงศรีกรุ๊ป คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจึงมีหน้าที่ที่จำต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด โดยจักต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการให้การสนับสนุนธุรกิจและลูกค้าของธนาคารด้วย

นอกจากนี้ กรุงศรีกรุ๊ปยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ลูกค้าทางธุรกิจทั้งหมด รวมถึงผู้รับจ้าง ตัวกลาง และตัวแทน มีมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับกรุงศรีกรุ๊ป และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำกับกิจการของตน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามให้สินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

กรุงศรีกรุ๊ปจึงขอความร่วมมือจากท่านในการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [หลักปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงานของกรุงศรีกรุ๊ป](#) รวมทั้ง [ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิทธิมนุษยชน](#) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (คลิก link) หรือสแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดดังกล่าว

กรุงศรีกรุ๊ปขอขอบคุณที่ท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงาน



ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิทธิมนุษยชน

